

Đời Sống Đấng Christ

Phi-e-rơ Chối Chúa Giê-xu

Giăng 18:15-18, 25-27

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Song ta đã cầu nguyện cho người, hầu cho đức tin người không thiếu thốn.”
Lu-ca 22:32

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Song ta đã cầu nguyện cho người, hầu cho đức tin người không thiếu thốn.
Vậy, đến khi người đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.” Lu-ca
22:32

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có em nào nhớ chúng ta đã học về câu chuyện của Chúa Giê-xu đến phần nào của sách Giăng không? Chúng ta đang học về đêm nào? Đó là đêm thứ Năm, đêm cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu! Và chuyện gì đã xảy ra nè? Chúa Giê-xu dùng bữa tối với các môn đệ Ngài và sau đó Ngài rửa chân cho họ. Chúa Giê-xu dạy họ phải yêu thương lẫn nhau. Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Ngài trước khi trời sáng. Các em có nhớ Chúa Giê-xu nói Phi-e-rơ sẽ chối Ngài bao nhiêu lần không? 3 lần đó. Sau đó, Giu-đa rời khỏi phòng cao để phản bội Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu cùng các môn đệ Ngài rời phòng cao ấy và đi bộ qua thành. Trong khi họ đang đi, Chúa Giê-xu dạy họ cứ ở bên gần bên Ngài qua sự cầu nguyện và học tập, giống như nhánh nho phải kết nối vào trong gốc nho để phát triển. Và Chúa Giê-xu cầu nguyện. Sau đó, họ đi xuyên qua thung lũng và vào trong một khu vườn, khu vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi mà Chúa Giê-xu bị bắt và dẫn đi.

Chúa Giê-xu bị dẫn đi từ khu vườn đến nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm là một người rất quan trọng trong dân Y-sơ-ra-ên và mỗi năm thì họ chọn một thầy tế lễ thượng phẩm khác nhau. Năm nay, thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe. Chính Cai-phe là người đã nói về Chúa Giê-xu rằng thà một người chết để toàn dân tộc không bị hư mất, hoặc bị bỏ đi. Nhà của Cai-phe, và nhiều ngôi nhà khác thời bấy giờ, được xây dựng theo hình chữ nhật, quanh một cái sân nhỏ. Sân trong này được bao bọc bởi những bức tường nhà xung quanh nó.

Sân của Cai-phe là nơi mọi người tập trung lại khi Chúa Giê-xu bị dẫn đến để nói chuyện với thầy tế lễ thượng phẩm và nhiều người khác. Si-môn Phi-e-rơ và Giăng, là 2 người trong số các môn đệ của Chúa Giê-xu, cũng đi theo Chúa Giê-xu và toán quân lính. Thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe biết Giăng và cho Giăng vào chỗ Chúa Giê-xu đang bị thẩm vấn. Phi-e-rơ phải đứng ở ngoài cửa nhà. Khi Giăng thấy Phi-e-rơ ở ngoài, ông xin

**Mục Đích
Bài Học**

Giới thiệu sự việc Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta.
Giải thích sự tha thứ tội lỗi.

cho Phi-e-rơ vào nữa. Khi Phi-e-rơ bước vào, có một đầy tớ gái đang đứng canh chỗ cửa, hỏi ông: “Ông có phải là một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu không?” Phi-e-rơ có thể nói sự thật với cô tớ gái đó, nhưng ông lại không nói. Thay vào đó, Phi-e-rơ nói: “Không, tôi không phải.” Phi-e-rơ đã chối việc ông biết Chúa Giê-xu!

Đêm ấy thật lạnh và có một đống lửa than ở đó. Các quan chức và nô lệ nhóm nhau quanh đống lửa. Phi-e-rơ cũng đứng đấy để sưởi ấm. Trong khi ông đang sưởi ấm, một trong những người cùng sưởi ấm quanh đống lửa đã hỏi liệu ông có phải là người đi cùng Chúa Giê-xu hay không, liệu ông có phải là một trong số các môn đồ của Chúa Giê-xu hay không. Một lần nữa, Phi-e-rơ trả lời: “Không, không phải tôi.” Đó là lần thứ hai Phi-e-rơ phủ nhận mình biết Chúa Giê-xu.

Có một nô lệ ở đó, họ hàng với Man-chu. Phi-e-rơ đã chém đứt tai của Man-chu khi họ ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Người họ hàng này cũng đứng quanh đống lửa và hỏi Phi-e-rơ: “Tôi đã gặp anh trong vườn với Chúa Giê-xu phải không?” Người đầy tớ này còn nhớ Phi-e-rơ, nhưng tất cả những gì Phi-e-rơ làm là nói dối lần nữa. Sau đó Phi-e-rơ nghe tiếng “ò ó o.” Ngay vào lúc Phi-e-rơ nói dối đến lần thứ ba, ngay lúc Phi-e-rơ đã chối không biết Chúa Giê-xu ba lần, gà gáy, y như Chúa Giê-xu đã báo trước.

Thật tệ làm sao! Sớm hôm đó, Phi-e-rơ đã nói rằng ông sẵn sàng chiến đấu và chết vì Chúa Giê-xu. Và bây giờ, ông thậm chí không thể nói rằng ông biết Chúa Giê-xu! Phi-e-rơ không mạnh mẽ như ông nghĩ, nhưng Chúa Giê-xu lúc nào cũng biết điều đó. Các em có nhớ Chúa Giê-xu đã bảo Phi-e-rơ điều gì lúc đầu hôm buổi tối đó khi Ngài cho ông biết rằng ông sẽ chối Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu phán, “Phi-e-rơ, ta đang cầu nguyện cho con, hầu cho đức tin con được vững mạnh, để con không ngừng tin cậy. Khi con trở lại, hãy giúp đỡ kẻ khác.” Chúa Giê-xu biết Phi-e-rơ sẽ chối Ngài. Chúa Giê-xu biết hết mọi sự. Ngài cũng biết rằng Phi-e-rơ sẽ trở lại với Ngài. Chúa Giê-xu biết rằng Phi-e-rơ một ngày kia sẽ giúp đỡ các môn đệ khác và ông sẽ làm nhiều điều tuyệt vời để giúp đỡ hàng ngàn người khác biết đến Chúa Giê-xu và trở thành một phần trong Hội Thánh.

Phi-e-rơ đã làm một việc hết sức tồi tệ khi ông chối Chúa Giê-xu. Nhưng còn có điều còn tệ hơn việc mình biết Chúa Giê-xu nhưng lại chối Ngài. Thật tệ hại khi không biết và theo Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ đã phạm một lỗi lầm lớn, nhưng Chúa Giê-xu đã tha thứ cho Phi-e-rơ bởi vì Phi-e-rơ thật sự biết Chúa Giê-xu. Nếu em không biết Chúa Giê-xu và theo Ngài, em không có được tình bạn với Ngài, còn nữa, tình bạn đó cho phép em tương giao với Ngài. Cách duy nhất để bắt đầu tình bạn đó là nói với Ngài rằng em biết em đã làm nhiều điều sai trật; Kinh Thánh cho chúng ta biết mọi người đều đã phạm tội. Thừa với Ngài rằng em tin Ngài đã chịu hình phạt thế cho em bởi vì những điều sai trật mà đáng ra em phải chịu hình phạt! Và thừa với Ngài rằng em muốn Ngài cất lấy những tội lỗi đó và mời Ngài vào trong đời sống em. Thừa với Ngài rằng em muốn đi theo Ngài và vâng lời Ngài. Nếu em làm thế này, tin nhận, em sẽ bắt đầu một tình bạn hết sức ngọt ngào với Chúa Giê-xu và tình bạn đó không bao giờ kết thúc!

Làm những tranh ghép hình có dạng con gà trống. In mẫu một con gà trống và dùng nó để cắt một bức tranh hình con gà trống. Cho những học viên lớn viết câu gốc lên bức tranh của chúng. In thêm một ít cho những học viên nhỏ hơn. Cắt những chú gà trống thành những mảnh ghép. Đọc câu gốc trong khi ghép các mảnh ghép lại với nhau.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 41

Chúa Giê-xu Bị Tra Vấn

Giăng 18:24-29; 28-40

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Phi-e-rơ Chối Chúa Giê-xu

Hát: "Mọi người đều cần phải biết"

Mọi người đều cần phải biết, Mọi người đều cần phải biết,
Mọi người đều cần phải biết, Chúa Giê-xu là ai.

Ngài là Hoa Huệ trong Trũng, Ngài là Sự Sáng và Sao Mai.

Ngài là Đấng Công Bình nhất trong muôn nghìn người, Mọi người đều cần phải biết.

Bài dạy: Các em nhớ gì về bài học tuần trước nào? Có chuyện gì xảy đến cho Chúa Giê-xu? Có một vài người cùng quân lính đến khu vườn nơi Chúa Giê-xu và các bạn Ngài đang ở đó.

Những người lính đó trói Chúa Giê-xu lại và dẫn Ngài đi.

Ngài bị dẫn đi từ khu vườn đến nhà của một người rất quan trọng, là người muốn hỏi Ngài thật nhiều câu hỏi. Người đó tên là Cai-phe. Nhà của ông Cai-phe được xây dựng theo hình chữ nhật, vòng quanh một cái sân. Cái sân không có mái che với những bức tường của ngôi nhà bao bọc xung quanh, giống như một chiếc hộp mở vậy!

Có nhiều người ở ngoài sân của ông Cai-phe. Hai môn đồ của Chúa Giê-xu, Si-môn Phi-e-rơ và Giăng, cũng theo Chúa Giê-xu và toán quân lính đến đó nữa. Thầy tế lễ thượng phẩm biết Giăng và cho ông vào trong chỗ Chúa Giê-xu bị tra vấn. Khi Phi-e-rơ bước vào sân, có một đầy tớ gái canh chỗ cửa. Cô hỏi ông rằng: "Có phải ông là môn đồ của Chúa Giê-xu không?" Phi-e-rơ nói: "Không!" Đó là lần đầu tiên Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu. (Giơ một ngón tay lên.)

Đêm hôm ấy lạnh lắm, và có người đang đốt một đồng than lửa ở giữa sân. Có nhiều người quanh đồng lửa đó. Phi-e-rơ cũng đứng đó sưởi ấm. Một người đứng gần đồng lửa hỏi ông có đi cùng Chúa Giê-xu hay không. Một lần nữa, Phi-e-rơ trả lời: "Không!" Đó là lần thứ hai Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu. (Giơ hai ngón tay lên.)

Có một người khác quanh đồng lửa. Người này cũng có mặt khi Chúa Giê-xu bị bắt. Anh ta hỏi Phi-e-rơ: "Có phải tôi đã gặp ông ở trong khu vườn với Chúa Giê-xu đó không?" Người đầy tớ này nhớ Phi-e-rơ, nhưng mọi điều Phi-e-rơ làm đó là lại nói dối lần nữa. Sau đó Phi-e-rơ nghe một âm thanh; "Ồ ó o..." Đây là lần thứ ba Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu. (Giơ ba ngón tay lên.) Khi ông vừa nói xong, con gà trống gáy, giống y như lời Chúa Giê-xu đã nói rằng điều này sẽ xảy ra.

Nhưng giống như Chúa Giê-xu đã phán, Ngài cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Thậm chí sau khi làm một điều xấu, ông sẽ làm những điều tốt cho Chúa Giê-xu nữa. Và giống như Phi-e-rơ, khi chúng ta làm điều sai, Chúa Giê-xu có thể giúp cho chúng ta lại làm những điều tốt nữa.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì đã cầu nguyện cho con!

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Phát cho mỗi học viên vài miếng card không có kẻ hàng. Bảo họ minh họa bài học hôm nay, từng ảnh một. Kết thúc sinh hoạt bằng cách đọc câu gốc. Kết những trang đó lại, làm thành một quyển sách.
- Làm những miếng card của bạn, dùng để minh họa bài học. Trộn các miếng card đó và bảo các học viên sắp xếp lại theo đúng thứ tự.
- Xếp những chú gà bằng giấy, hay những con rôi gà trống bằng giấy xếp có mỏ nhọn.
- Diễn lại câu chuyện. Mang đến những sợi dây thừng, một chú gà trống nhồi bông, một bếp lửa trại giả... Cho các học viên kể lại câu chuyện.
- Làm mặt nạ của Phi-e-rơ, Giăng, người họ hàng của Man-chu, cô đầy tớ gái... Chọn vài học viên đại diện cho mỗi nhân vật. Đọc một dòng trong câu chuyện hoặc nói điều mà một trong các nhân vật đã nói. Cho các học viên chọn nhân vật nào đã nói. Ví dụ, với Giăng, hãy nói: “Bạn của tôi, Phi-e-rơ, đang ở bên ngoài đó. Ông cho anh ấy vào với được không?”